



ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาการกลั่นกรองเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแบ่งเป็นบัญชีประเภทอำนวยการ ระดับสูง และบัญชีประเภทอำนวยการ ระดับต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองจะหมดอายุภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววนิดา พันธุ์สอาด)

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๒๗ คน

โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นาย กรวิทย์ ช่วยดู	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒	นาง จินตนา ทองจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาว จิราภรณ์ พรหมมะหา	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
๔	นางสาว ชโลธร สุนนะเศรษฐกุล	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๕	นางสาว ฐานิตย์ วงศ์วิเศษ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
๖	นาย ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๗	นางสาว นิสา สังข์ศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๘	นาย ปฏิภาณ อินหว่าง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๙	นางสาว ปณิตาภา สอนแก้ว	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๑๐	นาง ปรียาภา คณิตพันธ์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๑๑	นางสาว ปารีชาต ชูดำ	ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
๑๒	นางสาว ปิ้มรัก หลักทอง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
๑๓	นางสาว ปิยสุดา สุขเจริญ	นิติกรชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๑๔	นาง ภควัลรัตน์ มณีสร้อย	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕	นางสาว ภัชกุล ตรีพันธ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
๑๖	นาย ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาติ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๗	นาย ภาณุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๘	นาย มาฆะ ภูจินดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
๑๙	นาย รวิสรรรค์ ศิลปาภิสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๐	นาง วรพร สิงห์เรือง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
๒๑	นางสาว วิภาวี คมคาย	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
๒๒	นาย วิภูษ วิเศษสิงห์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
๒๓	นาย ศศิน ดิศวนนท์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
๒๔	นางสาว สาวิตรี กลิ่นหอม	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ (กรมพลศึกษา)
๒๕	ร้อยโท สิทธิชัย ตันทสิทธิ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
๒๖	นางสาว อภิสรา สมัครโสไมสร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒๗	นาย อิทธิรัฐ สีนารักษ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

Am Apin

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๒๗ คน

โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นาย เก่ง แก้วกล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒	นาง เกษราภรณ์ วิมลรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓	นาง จันทนา ทองจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔	นาย จิระวัตร พิสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๕	นาย จีระวิวัฒน์ มะโนวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๖	นางสาว ฐานิตรีชต์ เจริญศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๗	นาย ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๘	นางสาว ดิชามา ตันประดิษฐ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๙	นาย ทวีศักดิ์ ประสิทธิ์อิน	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ (กรมพลศึกษา)
๑๐	นางสาว นิสา สังข์สร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๑	นาย บุญญฤทธิ์ บุญวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๒	นาย บุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๓	นาย ปฏิญญา สันติชาติงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๔	นาย ปฏิภาณ อินทว้าง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๑๕	นางสาว ปณิตาภา สวนแก้ว	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๑๖	นาย ประมวลวิทย์ พงศชนะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๗	นาย ปริญญา ถวัลย์อรณพ	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ (กรมพลศึกษา)
๑๘	นาง ปรียาภา คณิตพันธ์	นักเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๑๙	นางสาว ปิยสุดา สุขเจริญ	นิติกรชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๒๐	นาย ภาณุพันธ์ เอี่ยมอุบลวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๑	นาย รวิศสรร ศิลปาสันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๒	นางสาว วริชญา ชะอุ่ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๓	นางสาว สาวิตรี กลิ่นหอม	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ (กรมพลศึกษา)
๒๔	นางสาว สิริพร นามพิทักษ์สุข	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๒๕	นางสาว สุพัฒนา ศักดิ์ปิยะพันธ์	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)
๒๖	นาง หทัยกาญจน์ อิทธิชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๗	นาย เอกพงษ์ ช่างไชย	นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ (กรมการท่องเที่ยว)

Am Japin